

Số: /BC-UBND

Tháp Mười, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO
Giải trình các kiến nghị của Đảng ủy cơ sở

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy

Thực hiện Công văn số 1132-CV/HU ngày 19/02/2024 của Huyện ủy Tháp Mười về giải trình kiến nghị của các Đảng ủy, Ủy ban nhân dân huyện giải trình như sau:

1. Đảng ủy xã Láng Biển

1.1 Kiến nghị Huyện quan tâm tăng cường hỗ trợ nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Theo kế hoạch, xã Láng Biển sẽ xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2024. Trên cơ sở rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các tiêu chí và nhu cầu nguồn lực để thực hiện, huyện sẽ cân đối kinh phí hỗ trợ để địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

1.2 Kiến nghị Huyện xem xét lại khu quy hoạch nuôi cá sặc rằn, cụ thể là đất của Ủy ban nhân dân huyện đang chuyển đổi sang mô hình trồng Sen lấy củ như vậy có thể phá vỡ quy hoạch ảnh hưởng tới việc đầu tư cơ sở hạ tầng. Xã đề nghị huyện xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện:

Theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá thuê đất nuôi trồng thủy sản. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Phú là người trúng đấu giá với thời gian thuê đất là 20 năm, trả tiền thuê đất hàng năm với mục đích là đất nuôi trồng thủy sản.

Về mô hình trồng sen nuôi cá sặc rằn của ông Phú, đây là mô hình có khả năng xử lý môi trường ao nuôi cá sặc rằn, cây sen là cây thủy sinh sẽ có khả năng xử lý môi trường nước trong ao nuôi. Việc thực hiện mô hình trồng sen lấy củ kết hợp nuôi cá sặc rằn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất, góp phần cải thiện môi trường, không làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất, phù hợp với mục đích nuôi trồng thủy sản đã được xác định tại Quyết định cho thuê đất số 1041/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND huyện và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tháp Mười đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND-NĐ ngày 26/5/2022.

2. Đảng ủy xã Hưng Thạnh: Huyện sớm có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho trường học, lộ nông thôn,... để xã đạt các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện:

- Về xây dựng cơ sở vật chất trường học: Huyện đã đề nghị về tỉnh để khảo sát, bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với Trường THCS Hưng Thạnh. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách tỉnh chưa cân đối được nên chưa thực hiện đầu tư trong giai đoạn này, huyện sẽ tiếp tục kiến nghị để bổ sung vào danh mục đầu tư giai đoạn tiếp theo.

- Về hạ tầng giao thông nông thôn: Năm 2024, huyện có kế hoạch đầu tư công trình Nạo vét kết hợp đắp bờ bao tây Kênh 13 (từ ĐT844 - giáp ranh Phương Thịnh) trên địa bàn xã. Trong thời gian tới, theo khả năng cân đối vốn và lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hằng năm, huyện sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp để đạt chỉ tiêu đề ra.

3. Đảng ủy thị trấn Mỹ An

3.1 Địa phương đang thực hiện Kế hoạch giải toả hẻm công cộng khu vực phía sau cụm dân cư Khóm 1, Khóm 4, Khu hành chính dân cư Khóm 3 và sẽ tiếp tục triển khai khu vực chợ Tháp Mười và khu hành chính dân cư Khóm 2,... Tuy nhiên, một số hẻm công cộng phía sau nhà dân chưa có rãnh thoát nước, kiến nghị huyện đầu tư rãnh thoát nước phía sau các hẻm công cộng này, còn lại 02 bên rãnh địa phương sẽ vận động người dân tự xây lấp lại.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Do nguồn vốn còn hạn chế, việc đầu tư sẽ theo trình tự, lộ trình và thứ tự ưu tiên; giao UBND thị trấn Mỹ An có biên bản họp dân theo hướng huyện chỉ đầu tư rãnh thoát nước người dân đối ứng còn lại, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện chậm nhất trong tháng 3 năm 2024.

3.2 Nghĩa trang nhân dân Khóm 3 đã thực hiện cấm mốc quản lý được một phần, phần còn lại hồ sơ quản lý không còn đầy đủ, bị dân lấn chiếm rất nhiều. Kiến nghị huyện chỉ đạo ngành chuyên môn quy hoạch, chỉnh trang phần đã quản lý, còn phần chưa quản lý được thì địa phương tiếp tục phối hợp ngành huyện rà soát, cấm mốc quản lý,...

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 về việc thành lập Tổ xác minh, xác định ranh giới và cấm mốc quản lý khu đất Nghĩa trang Nhân dân Khóm 3, thị trấn Mỹ An, do UBND thị trấn Mỹ An làm tổ trưởng. Hiện tại vẫn chưa xác định được phần đất lấn chiếm của các hộ dân. UBND huyện đã có chủ trương giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng lập quy hoạch và đang trong quá trình thực hiện.

3.3 Chợ Tháp Mười được sắp xếp mua bán cơ bản đi vào nề nếp, có 03 nhà lồng phục vụ mua bán cho tiểu thương, tuy nhiên hiện nay chỉ có 01 bãi trông giữ xe phục vụ cho chợ, khoảng cách giữa bãi trông giữ xe và khu vực nhà lồng chợ vải và khu hàng tư tiêu tự sản khá xa, rất bất tiện cho người dân khi vào chợ mua bán. Kiến nghị huyện nên đầu tư thêm 01 bãi trông giữ xe tại khu vực bố trí ngành hàng trái cây tiếp giáp đường Trần Phú.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Về đầu tư thêm 01 bãi trông giữ xe, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp UBND thị trấn Mỹ An, sắp xếp lại việc mua bán của các hộ dân khu vực ngành hàng trái cây để bố trí chỗ đậu xe. Thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 3 năm 2024.

3.4 Thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, trong đó có tiêu chí 6.3 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với quy định chung của địa phương. Kiến nghị ngành chuyên môn hướng dẫn cụ thể tiêu chí này.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện:

- Ngày 07/12/2023, Sở Lao động – TB&XH tỉnh Đồng Tháp có Văn bản số 2827/SLĐTĐTBXH-BTPCTNXH về việc thực hiện tiêu chí hộ nghèo đa chiều trong xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo có văn bản trả lời tại Công văn số 781/CV-VPQGGN ngày 14 tháng 12 năm 2023, thực hiện tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung như sau: *“Tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, Thủ tướng Chính phủ không giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Tiêu chí 6 về việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị”*.

- Theo đó, Bộ Lao động – TB&XH có Công văn số 1826/LĐTĐTBXH-VPQGGN ngày 19/5/2023 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị hướng dẫn việc đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh.

Căn cứ các quy định trên, Ủy ban nhân dân huyện sẽ có đăng ký làm việc với Sở Lao động – TB&XH tỉnh có hướng dẫn cụ thể để đơn vị thực hiện tiêu chí này.

3.5 Hiện nay thị trấn có 04 Khóm nhưng thực tế có 06 Chi hội Nông dân theo chế độ phụ cấp mới chỉ được hưởng chế độ có 04 Chi hội còn lại 02 Chi hội không được hưởng phụ cấp. Đề nghị UBND huyện xem xét lại vì 02 Chi hội này đã được tách ra từ năm 2006 tới nay vì địa bàn rộng, đông dân cư. Thị trấn là trung tâm đô thị qua rà soát trên địa bàn có 1.507/5.320 hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, việc phát triển hội viên đạt trên 65% không thể thực hiện được đề nghị tính số lượng hội viên theo số hộ trực tiếp sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp là phù hợp hơn.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Hiện nay, trên địa bàn huyện các Chi hội Nông dân đã sáp nhập theo địa bàn khóm, UBND huyện sẽ phối hợp với Hội Nông dân huyện rà soát lại việc thành lập 06 Chi hội Nông dân trên địa bàn thị trấn Mỹ An là có cần thiết không và đúng theo Điều lệ của Hội Nông dân không. Trường hợp thành lập là thật sự cần thiết và đúng theo quy định, thì sẽ chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện cân đối kinh phí được giao hàng năm thực hiện chi cho các Chi hội Nông dân theo quy định tại

Điều 7 của Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

4. Đảng ủy xã Mỹ Quý

4.1 Kiến nghị các ngành chức năng huyện hỗ trợ xã giải quyết 24 hộ mua Kios nhà lồng chợ Mỹ Quý (từ năm 1990 đến nay), để giải toả nâng cấp chợ Mỹ Quý.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Huyện đã trả lời kiến nghị này tại mục 3, phần III Báo cáo số 2491/BC-UBND ngày 16/5/2022, cụ thể: Huyện đã có văn bản trả lời cho 24 hộ dân kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Kios chợ Mỹ Quý, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tổng đạt xong cho 24 hộ (*kèm theo Công văn số 11618/UBND-NC ngày 22/12/2021 của UBND huyện*).

4.2 Kiến nghị sớm cho ý kiến giải quyết việc đổi đất dân xây dựng nhà văn hoá ấp (MN2,1 và MP2).

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Việc thực hiện chủ trương hoán đổi đất giữa nhà nước và người dân để xây dựng Nhà văn hóa ấp là chưa đúng theo quy định của pháp luật đất đai. Qua nghiên cứu, tham vấn ý kiến của ngành chuyên môn thì không thể thực hiện được nên đến thời điểm này chưa thể thực hiện thu hồi quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thời gian tới, UBND huyện giao phòng TNMT tiếp tục nghiên cứu các quy định và tham vấn Sở chuyên ngành, tham mưu đề xuất huyện cho chủ trương giải quyết.

4.3 Đề nghị phòng giáo dục có giải pháp quản lý các điểm phụ Trường Tiểu học Mỹ Quý 4 (điểm cũ ở MT1, cống HTX); điểm phụ trường tiểu học MQ2 (kênh cùng, ấp MT2) đã xoá, hiện tại bị dân lấn chiếm sử dụng.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Hiện 2 điểm Trường là: Điểm phụ Trường Tiểu học Mỹ Quý 4 (điểm cũ ở MT1, cống HTX) và Điểm phụ Trường Tiểu học Mỹ Quý 2 (kênh cùng, ấp MT2). Năm 2021, Ủy ban nhân tỉnh đã Điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện Tháp Mười tại số Quyết định 800/QĐ-UBND-HC ngày 25/6/2021 giao cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tiếp quản, theo dõi, quản lý. UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp các đơn vị liên quản lý và có phương án khai thác theo đúng quy định.

5. Đảng ủy xã Thanh Mỹ

5.1 Tập trung giải toả khu vực Kios cặp kênh Nguyễn Văn Tiếp B để xây dựng hạ tầng chợ khang trang và tạo vẻ mỹ quan cho đô thị.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Hiện tại, Ủy ban nhân dân huyện đang xin ý kiến và chờ chủ trương thực hiện quy hoạch đô thị loại V xã Thanh Mỹ. Trong quá trình chờ chủ trương phê duyệt quy hoạch thì các hộ dân được phép sửa chữa tạm, không được xây dựng kiên cố, mở rộng diện tích.

5.2 Huyện xem xét sửa chữa lại khu Trung tâm học tập cộng đồng và đặc biệt là nhà truyền thống để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng xã Thanh Mỹ.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: UBND huyện sẽ cân đối ngân sách, sẽ đầu tư trong thời gian tới.

6. Đảng ủy xã Phú Điền

6.1 Đề nghị Huyện lãnh đạo, chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp hướng dẫn, kiểm tra tháo gỡ những khó khăn hoạt động trạm bơm điện vì trải qua nhiều năm đầu tư hệ thống thủy lợi, thiết bị bơm xuống cấp, mâu thuẫn giữa người làm vườn với làm ruộng, giữa chủ đầu tư với người dân sản xuất dẫn đến chủ đầu tư trạm bơm không đủ khả năng tiếp tục phục vụ.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện:

- Hiện nay, trên địa bàn xã Phú Điền có 08 trạm bơm do tư nhân quản lý khai thác. Trong đó có 01 trạm bơm đã giao lại cho UBND xã Phú Điền quản lý vận hành khai thác (HTX Phú Điền 8), còn lại 07 trạm bơm phục vụ bơm nước cho người dân trên địa bàn xã. Tuy nhiên các trạm bơm hiện nay gặp một số khó khăn như theo ý kiến của Đảng ủy xã.

Giao Ủy ban nhân dân xã Phú Điền chủ trì họp dân và mời Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, chủ đầu tư trạm bơm. Tiếp tục tuyên truyền đến người dân, trách nhiệm của trạm bơm, người dân. Xử lý từng vụ việc đề đưa ra phương án thực hiện tốt nhất.

6.2 Hỗ trợ ghi vốn triển khai nâng cấp cầu Kênh 3- K307 vì hiện nay giao thông phát triển, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn nhưng hiện tại cầu không đảm bảo tải trọng.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Huyện ghi nhận, khi bố trí được nguồn vốn sẽ đưa vào danh mục đầu tư.

6.3 Nạo vét tôn đê tuyến kênh 500 ấp Mỹ Phú vì hiện nay kênh bị bồi lắng, mặt đê thấp thường bị tràn vào mùa lũ ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với UBND xã Phú Điền tiến hành khảo sát xem xét lập danh mục và đưa vào đầu tư trong thời gian sớm nhất.

6.4 Có chủ trương chung cho việc sửa chữa nhà ở ven sông có trong danh sách điều tra, hiện nay có nhiều nhà ở xuống cấp mà không có đất ở.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Hiện tại tỉnh mới điều tra, khảo sát công trình nhà ở lấn chiếm sông kênh rạch, chưa có kế hoạch đền bù giải tỏa. Do đó, để đảm bảo an toàn nhà ở người dân có thể sửa chữa tạm, đảm bảo không làm thay đổi quy mô, diện tích của nhà hiện tại, không được xây dựng kiên cố, mở rộng diện tích.

6.5 Cho chủ trương quy hoạch (cục bộ) trục lộ bờ Nam kênh Tư Mới (từ kênh Tư cũ ra kênh Tư Mới) thành đất sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế ở địa phương (đặc biệt là kêu gọi đầu tư hình thành các cơ sở chế biến nông sản).

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tháp Mười được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND-NĐ ngày 26/5/2022, chỉ tiêu đất Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) trên địa bàn xã Phú Điền được phân bổ là 2,37ha. Trong thời gian tới, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì đề nghị xã hướng dẫn liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để được hướng dẫn thủ tục.

6.6 Triển khai nhanh tiến độ thi công công trình hạ tầng trung tâm xã Phú Điền.

Giải trình của Ủy ban nhân dân huyện: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện đang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phú Điền tập trung lập phương án bồi thường theo quy định, dự kiến đến tháng 5/2024 triển khai thi công.

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các ban, ngành huyện;
- Công an huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC(Thiên).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Công Phú